

Số: /BC-UBND

Kỳ Khang, ngày 04 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu,**  
**nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024**

**Phần I:**  
**Thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã**

Theo Chương trình kỳ họp, Ủy ban nhân dân xã đã gửi đại biểu Hội đồng nhân dân xã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo này tập trung kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã về triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu và những định hướng nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

**I. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện và các ban ngành;  
Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã:**

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày **22/01/2024** về giao chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2024 và chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (*Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã*), quyết định giao chỉ tiêu sản xuất, chỉ tiêu XD nông thôn mới cho các ban ngành, các đơn vị thôn xóm. Trong quá trình thực hiện, UBND xã thường xuyên đôn đốc các bộ phận, các đơn vị thôn xóm, trường học, trạm y tế xã thực hiện nghiêm túc.

Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện cải cách hành chính, điều tra hộ nghèo, điều tra lao động việc làm, phổ cập giáo dục...

Chỉ đạo có hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tuy có ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thời tiết, nhưng do tận dụng tối đa về diện tích, cơ bản chủ động về nước tưới và chủ động phòng chống dịch bệnh nên giá trị ngành nông lâm ngư nghiệp cơ bản đạt. Thực hiện chương trình XDNTM được tập trung đẩy mạnh, chú trọng công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đã huy động được nguồn lực khá lớn trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, kênh mương, rãnh thoát nước,...

Chỉ đạo đồng bộ công tác XDCEB, tập trung bố trí vốn cho các công trình theo thứ tự ưu tiên; đối với lĩnh vực đầu tư kiên quyết chỉ đạo thực hiện đảm bảo

chất lượng, khối lượng, tiến độ. Việc rà soát, điều chỉnh các công trình thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND huyện không để xảy ra nợ đọng lớn trong XDCB. Xử lý nghiêm các đơn vị thi công vi phạm trong quá trình đầu tư XDCB.

Tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất giao rừng, quy hoạch xen dăm dân cư, xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai. Tập trung chỉ đạo kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường.

Quá trình điều hành ngân sách bám sát theo dự toán, quan tâm công tác thu ngân sách, chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chi tiêu đúng chế độ tài chính quy định, đảm bảo các hoạt động của bộ máy, ưu tiên cho công tác chính sách xã hội.

Đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo. Triển khai thực hiện tốt chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội; bảo hiểm y tế đối với người nghèo, chính sách vay vốn đối với học sinh, sinh viên; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ; tích cực hưởng ứng phong trào ngày vì người nghèo.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao được quan tâm chỉ đạo. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Công tác nắm nắm cơ sở được chú trọng, kịp thời giải quyết các kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. An ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, các lực lượng công an, quân sự duy trì tốt chế độ trực, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Nắm và rà soát quân nhân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

## **II. Thực hiện quy chế làm việc của UBND xã**

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện hàng tháng, hàng quý và kế hoạch cả năm, trên cơ sở đó tổ chức chỉ đạo thực hiện, duy trì tổ chức định kỳ các cuộc họp giao ban, hội nghị; sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ đã đề ra có sự tham gia của MTTQ xã, các cơ quan, các tổ chức đoàn thể cấp xã.... Lãnh đạo UBND xã đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình, phân tích rõ những hạn chế trong từng lĩnh vực, khẩn trương đề ra các giải pháp chỉ đạo điều hành sát thực tế. Công tác huy động các nguồn lực đầu tư được quan tâm chú trọng, UBND xã thường xuyên báo cáo, làm việc với UBND huyện, các phòng, ban, tranh thủ sự giúp đỡ để xin chủ trương thực hiện, đồng thời bố trí kinh phí để triển khai các công trình

góp phần quan trọng trong việc đầu tư tạo tiền đề cho hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã đã đẩy mạnh việc phân cấp lãnh đạo, giao nhiệm vụ trực tiếp cho cấp phó và các bộ phận công chức; tập trung chỉ đạo, cải tiến lối làm việc, thường xuyên tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân và tổ chức làm việc với các thôn xóm, trường học để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề ra biện pháp tháo gỡ; UBND xã đã phân công đồng chí Chủ tịch, các PCT, các ủy viên UBND phụ trách các lĩnh vực công tác theo đúng thẩm quyền, có sự phối hợp, thống nhất thông qua trao đổi công tác, giao ban hàng tuần.

### **III. Về cải tiến lề lối làm việc của UBND xã**

Chương trình công tác tuần, tháng, quý được tập trung chỉ đạo, điều hành theo kế hoạch, vai trò tham mưu, đề xuất của các bộ phận công chức, các thôn xóm được tăng cường. Việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định, có sự phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuẩn bị nội dung và được tiến hành khi thực sự cần thiết để nghe ý kiến tham mưu, đề xuất của cán bộ, công chức, các thôn xóm để có đủ thông tin trước khi quyết định xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền, quản lý điều hành công việc một cách linh động, chú trọng đến kết quả công việc.

### **IV. Mối quan hệ với UBND huyện, các phòng ban cấp huyện:**

Ủy ban Nhân dân xã thực hiện báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên theo đúng thời gian và nội dung quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động báo cáo và xin ý kiến của UBND huyện, các phòng ban, trình Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện với những vấn đề vượt quá thẩm quyền để được chỉ đạo xử lý.

Đối với các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội: Xây dựng quy chế phối hợp làm việc với MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể, đề nghị MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể động viên các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng chính quyền, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, bài trừ các tệ nạn xã hội và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội và các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đạt kết quả. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KTXH. Do vậy, điều hành của UBND xã, đồng chí Chủ tịch, các PCT, các thành viên UBND xã tiếp thu ý kiến và đưa vào

kế hoạch công tác để chỉ đạo, điều hành, phát huy dân chủ ở cơ sở và các chương trình được ký kết theo quy chế phối hợp đạt kết quả.

## **V. Về ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã**

Tính đến ngày 30/6/2024, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành 500 văn bản, (trong đó: 127 quyết định, 50 công văn, 135 tờ trình, 63 báo cáo, 30 thông báo, 43 kế hoạch, 42 giấy mời, 10 phương án), các văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đã tiến hành xử lý 1358 văn bản của các cấp, các ngành gửi đến đơn vị. Qua đó, đã chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của cấp trên và giải quyết được những kiến nghị đề xuất của cấp xã và các cơ quan ban ngành trên địa bàn xã.

### **Đánh giá chung:**

Sáu tháng đầu năm 2024 là trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, nhưng xã đã cơ bản thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu KT-XH. Các hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trong quá trình điều hành, UBND xã đã tuân thủ theo đúng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đã đề ra, đảm bảo chức năng, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã.

Tuy nhiên, trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024 của UBND xã vẫn còn những tồn tại, cần khắc phục, đó là:

1. Sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn nhất là phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng mô hình cánh đồng có diện tích lớn hiệu quả thấp, chưa có tác dụng nhân rộng, tổng đàn gia súc có chiều hướng giảm.

2. Kết quả xây dựng nông thôn mới tuy đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, một số khối lượng công việc chưa đạt kế hoạch đề ra, nhất là kết quả xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu không đạt chỉ tiêu đăng ký. Nhiều tiêu chí đạt chưa thật bền vững, cần phải tiếp tục bổ sung, đặc biệt là tiêu chí khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Sự vào cuộc của người dân chưa đồng đều, chưa toàn diện, chưa tạo được phong trào sâu rộng trong xây dựng nông thôn mới. Việc góp công góp của trong xây dựng nông thôn mới ở một số thôn còn hạn chế.

3. Công tác quản lý thu ở một số lĩnh vực còn nhiều khó khăn như: thuế xây dựng nhà ở tư nhân, cấp quyền sử dụng đất, thuế kinh doanh vận tải, các loại phí, lệ phí ....

4. Công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980 tiến độ chậm, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra. Thực hiện phân loại và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn còn hạn chế.

5. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở một số thôn chưa thực hiện tốt, chưa tạo được nhiều nét văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước chưa thực đi vào chiều sâu, chưa kịp thời, tính chính trị và tính thời sự chưa cao.

6. Cải cách hành chính mặc dù được tập trung chỉ đạo nhưng một số mặt, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

7. Công tác đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn còn nhiều hạn chế

8. Công tác quản lý quân số trong độ tuổi khám nghĩa vụ gặp nhiều khó khăn, chất lượng khám tuyển đạt thấp.

## **Phần II**

### **Những công tác trọng tâm chỉ đạo điều hành trong 6 tháng cuối năm 2024**

#### **1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp tăng trưởng kinh tế, phân đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2024**

Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch, theo chỉ tiêu Nghị quyết của BCH Đảng bộ, HĐND xã giao.

Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Rà soát các danh mục đầu tư, ưu tiên vốn đối với các công trình đã hoàn thành để phát huy hiệu quả sử dụng vốn. Đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn và quyết toán hoàn thành các công trình, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới.

Thực hiện các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển.

Thực hiện có hiệu quả chương trình XD nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, NTM nâng cao.

#### **2. Tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội:**

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác dân số và phát triển, chăm sóc và bảo vệ trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công.

#### **3. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội:**

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chủ động phát hiện, ngăn chặn âm mưu chống phá, gây rối, kiên quyết giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm, bài

trừ tệ nạn xã hội, tiếp tục làm tốt kiểm chế tai nạn giao thông.

Chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2024, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

#### **4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ sở chính quyền vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng:**

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước; thực hiện, áp dụng có hiệu quả bộ thủ tục hành chính cấp xã. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động, sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử; tăng cường sử dụng số hoá và văn bản điện tử trong điều hành, giải quyết công việc.

Chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm. Tăng cường công tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, UBMTTQ xã, UBND xã phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2024 đạt kết quả cao nhất./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Cán bộ, công chức, đoàn thể;
- Các trường học, trạm tế;
- Các thôn xóm;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Xuân Trính**

